



## เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา - 3 /Aug/ 2014

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน และเอกอัครราชทูตประเทศอิสลามประจำกรุงเตหะรานนับพันคน โดยเรียกร้องให้มวลมุสลิมทั้งหลายให้การช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่ และกล่าวย่ำว่า โลกอิสลาม จำต้องปล่อยวางความแตกแยกเสีย แล้วหันมาอาศัยความสามารถของคนที่มียู่เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในกาซ่า พร้อมกันนั้น ได้เรียกร้องในการเผชิญหน้ากับการก่ออาชญากรรมที่ไร้ความปราณีและไร้ยางอายของยิวไซออนิสต์ และแสดงถึงความเกลียดชังประณามและแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อบรรดาผู้สนับสนุนมัน โดยเฉพาะอเมริกาและอังกฤษอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวแสดงความยินดีในเนื่องวาระวันตรุษอีดดีลฟีฎรอันจำเริญแต่ประชาชาติอิสลามทั้งหลาย ซึ่งถือว่าอีดนี้เป็นอีดของประชาชาติหนึ่งเดียว พร้อมกับกล่าวเสริมว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ว่า ในวันนี้แรงจูงใจทางการเมืองและการแสวงหาอำนาจทำให้ประชาชาติอิสลามต้องแตกแยก ซึ่งมันค้านกับหลักคำสอนและหลักมาอาริฟอิสลามอย่างสิ้นเชิง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาเจ้าหน้าที่ประเทศอิสลามเพื่อให้ก้าวพ้นจากแรงจูงใจเหล่านี้ ด้วยการจัดตั้งประชาชาติหนึ่งเดียวให้มีความแข็งแกร่งและพลังอำนาจ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า หากผู้แสวงหาอำนาจทั้งหลาย ผู้ยึดติดในอำนาจและผู้สร้างความเสื่อมเสียและเสียหาย ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกโลกอิสลามให้ออกจากกันได้ ซึ่งในกรณีนี้ก็จะไม่มีมหาอำนาจผู้หวังการใดๆกล้าละเมิดและรุกรานประเทศอิสลาม หรือ ช่มชู้และคุกคามรัฐบาลอิสลามต่างๆได้อย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความอูกอาจและเย่อหยิ่งของยิวไซออนิสต์ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องในกาซ่า นั้น เป็นผลลัพธ์ของความแตกแยกของโลกอิสลาม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การเซ็นเซอร์และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารในตะวันตก จึงไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในตะวันตกได้รับรู้และเข้าใจเบื้องลึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซ่า ทว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เจ็บปวดและน่าเศร้าใจอย่างยิ่ง



ซึ่งภาพบางส่วนที่สะท้อนออกมาผ่านสื่อของตะวันตกนั้น  
ทำให้ประชาชาติที่ไม่ใช่มุสลิมต้องสลดใจไปด้วย จึงต้องมาประท้วงตามท้องถนน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงการถูกโดดเดี่ยวของพี่น้องประชาชนไร้ที่พึ่งพิงของพี่น้องกาซา ว่า  
สาส์นที่ชัดเจนของเราที่มีแก่ประเทศอิสลาม คือ จงลุกขึ้นมาให้การช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่  
และจงแสดงให้เห็นว่า โลกอิสลามจะไม่หยุดนิ่งและนิ่งเฉยในการเผชิญหน้ากับการกดขี่เป็นอันขาด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า เพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายดังกล่าวนี้  
ทุกรัฐบาลอิสลามจำต้องหยุดความแตกแยกทั้งในเชิงการเมืองและนอกเหนือจากการเมือง  
และทุกคนร่วมมือกันแล้วรีบเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ถูกกดขี่  
ที่กำลังตกอยู่ในสภาพที่ดิ้นรนทรมานทรมายในกรงเล็บของยิวไซออนิสต์หมาป่าผู้กระหายเลือด

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า  
ในประเด็นนี้จำต้องมีการกำหนดสองพันธกิจหลักในวาระการประชุมของโลกอิสลาม  
พร้อมทั้งกล่าวว่า สิ่งแรกคือ  
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญให้กับพี่น้องกาซา และประการที่สอง  
จะต้องแสดงปฏิภักิริยาที่แข็งแกร่ง  
เหมาะสมในการเผชิญหน้าต่อสู้กับฆาตกรยิวไซออนิสต์และบรรดาผู้สนับสนุนมัน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความจำเป็นและความต้องการที่เร่งด่วนของพี่น้องผู้ยิวหนัด  
และพี่น้องประสบทุกข์ภัยในกาซา อันได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก  
และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า  
ประชาชาตินี้ต้องการอาวุธเพื่อปกป้องและป้องกันตัวเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวถึงรัฐบาลอิสลามต่างๆอีกครั้งว่า จงมาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องกาซา  
และจงมีความสามัคคีกันในการหาแนวทางเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ยิวไซออนิสต์ได้สร้างขึ้นมาบนเส้นทาง  
นี้ และจงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามหลักศาสนาและหลักมนุษยธรรมแห่งตน

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า  
การเผชิญหน้าต่อสู้และการแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับผู้ก่อการอธรรมครั้งประวัติศาสตร์ในกาซานั้น  
เป็นพันธกิจประการที่สองของโลกอิสลาม พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า



มาตรการไวโซอนิสต์และบรรดาผู้สนับสนุนมัน ได้ออกมาแก้ตัวต่างๆนานาต่อการเช่นฆ่ามนุษย์อย่างสุด  
สยองและฆ่าเด็กๆอย่างน่ารังเกียจในฉนวนกาซ่าอย่างไม่มีคามยงอาย  
ซึ่งสิ่งนี้เป็นมันการบ่งชี้ถึงจุดสุดยอดแห่งความชั่วร้ายและไร้มนุษยธรรมของพวกเขา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การสนับสนุนอย่างเปิดเผยและชัดเจนของมหาอำนาจผู้่อหังการ  
โดยเฉพาอเมริกาและอังกฤษ และการรับรองทางอ้อมโดยปริยายหรือเปิดเผยของประชาคมระหว่างปร  
เทศโดยเฉพาสหประชาชาติต่อโศกนาฏกรรมที่ก่อขึ้นโดยยิวไวโซอนิสต์นั้น ถือเป็นการมีส่วนร่วมแล  
ะสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมของยิวไวโซอนิสต์ผู้กระหายเลือดด้วยเช่นกัน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ประชาชาติอิสลามและรัฐบาลอิสลามจำต้องตระหนักและแสดงออกถึงคว  
ามเกลียดชังและประกาศความเป็นศัตรูกับบรรดาผู้สมรู้ร่วมคิด  
ผู้ให้การสนับสนุนอาชญากรรมรอบไวโซอนิสต์ผู้กระหายเลือด  
และหากเป็นไปได้จงแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทางเศรษฐกิจ-การเมือง ชั้นเด็ดขาด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประชาชาติอิหร่านในการสนับสนุน  
อย่างเปิดเผยต่อพี่น้องในฉนวนกาซ่า และยืนยันต่อการเผชิญหน้ากับการรุกรานและความชั่วร้าย ว่า  
ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน  
เสียงแห่งการสนับสนุนพี่น้องผู้ถูกกดขี่ได้ประกาศอย่างกึกก้องให้กับประชาคมโลกได้ประจักษ์เห็น  
ซึ่งประชาชาตินั้นนอกเหนือจากการสนับสนุนเช่นนี้แล้ว ทุกการกระทำที่พวกเขาสามารถปฏิบัติได้  
ก็จะดำเนินการปฏิบัติอย่างเต็มที่

ก่อนที่ท่านผู้นำสูงสุดจะกล่าวปราศรัย ประธานาธิบดี ฮาซัน โรฮานี ก็ได้กล่าวบรรยาย  
พร้อมกับแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันอีดิฟิฏ์ร แต่พี่น้องมุสลิมทุกท่าน